



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

แนวหน้า

Naev Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธ 18 มกราคม 2560

ปีที่: 37

ฉบับที่: 13054

หน้า: 8(บนซ้าย)

Col.Inch: 37.74 Ad Value: 33,966

PRValue (x3): 101,898

ศิลป์: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ส่อง...เกษตร: ฟืนฟูสวนยางคืนความสุขหลังน้ำท่วม



ส่อง...เกษตร
พี่น้องคนไทยทางภาคใต้ร่วม 12 จังหวัดต้องประสบกับอุทกภัยครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบหลายสิบปี ตั้งแต่ช่วงปีใหม่ 2560 ที่ผ่านมา โดยผจญกับน้ำท่วมใหญ่ไปแล้วถึง 2 รอบ และช่วงเวลาที่ก็มีสิทธิ์ที่จะเจอรอบที่ 3 จากฝนที่ตกหนักมาระลอกล่าสุดสร้างความสูญเสียทั้งชีวิตผู้คนกว่า 25 ศพที่แตกดับไปกลับสาายน้ำ แล้วยังเศรษฐกิจที่ย่อยยับมหาศาล ทั้งทรัพย์สินและพื้นที่การเกษตร

ภาคการเกษตร พืชเศรษฐกิจหลักสำคัญของภาคใต้ มีการประเมินกันเบื้องต้นว่า ได้รับความเสียหายเป็นมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทจนถึงหลักแสนล้านบาทเลยทีเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง“ยางพารา”ที่คาดว่า พื้นที่สวนยางถูกน้ำท่วมนับล้านไร่เสียหายหลายหมื่นล้านบาท นอกจากนี้ก็มีปาล์มน้ำมันถั่วลิสงน้ำท่วมนับแสนไร่, ฟาร์มกุ้ง-หอย-ปู-ปลา หลายหมื่นไร่ รวมถึงนาข้าวกว่า 2.5 แสนไร่ เป็นต้น

น้ำท่วมครั้งนี้ ingsน้ำเสียใจและยังน่าเสียดายอย่างมากแทนพี่น้องเกษตรกรภาคใต้โดยเฉพาะชาวสวนยางพาราในพื้นที่ที่ออกมา เพราะนับเป็นการเสียโอกาสอย่างยิ่งจากการขายพาราที่กำลังอยู่ในภาวะ“ขาขึ้น”

ผมเองเพิ่งเขียนไปเมื่อสัปดาห์ก่อนถึงการ “เจาะสินค้าเกษตรไทยปี 2560” ในส่วน 5 สินค้าเกษตรหลักสำคัญที่ศูนย์วิเคราะห์ TMB -ธนาคารทหารไทยได้ยกให้เป็นปีที่ยางพาราจะ “รีเทิร์น” กลับมา

ฟืนฟูสวนยางคืนความสุขหลังน้ำท่วม

“รุ่ง” อีกครั้ง หลังจากที่ เป็น “ดาวร่วง” มาหลายปี โดยราคายางแผ่นดิบชั้น 3 ได้ร่วงลงไปสู่จุดต่ำสุดเมื่อต้นปี 2559 เหลือแค่ กก.ละ 30 บาทต้นๆ แต่ช่วงปลายปี 2559 ราคาก็กระเด้งขึ้นมาเกือบ 80% จากต้นปี

ขณะที่แนวโน้มในปี 2560 ราคาขางพารายังจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากหลายปัจจัยบวก ทั้งปัจจัยในประเทศที่รัฐบาลมีมาตรการปรับโครงสร้างการผลิตและการใช้ยาง เช่น สนับสนุนให้ใช้ยางในประเทศมากขึ้นและลดพื้นที่ปลูกยางเพื่อลดผลผลิต เป็นต้น ส่วนปัจจัยภายนอกประเทศจากการที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกกลับมาเป็น“ขาขึ้น”อีกครั้งตั้งแต่ปลายปี 2559 ที่ผ่านมา ก็นับเป็นผลบวกต่อราคาขางพาราในตลาดโลกให้พุ่งตามขึ้นมาด้วย

จากราคาขางแผ่นรมควันชั้น 3 ปิดตลาดเมื่อสิ้นปี 2559 ณ วันที่ 30 ธันวาคมที่ตลาดกลางขางพาราหาดใหญ่ที่ กก.ละ 76.19 บาท พอเปิดตลาดปีใหม่ 2560 ราคาที่ยังได้ขึ้นมาเรื่อยๆ เริ่มตั้งแต่ 4 มกราคม อยู่ที่ กก.ละ 76.49 บาท มาถึงวันจันทร์ที่ 18 มกราคม ราคาได้ขึ้นมาถึง กก.ละ 88.21 บาทแล้ว

การที่ราคาขางพุ่งขึ้นมาในช่วงไม่ถึง 2 สัปดาห์ ส่วนหนึ่งก็เป็นผลจากปัญหาน้ำท่วมด้วย เพราะผลผลิตขางในภาคใต้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่ ลดหายไปจำนวนมาก เฉพาะที่นครศรีธรรมราช พื้นที่ปลูกขางแหล่งใหญ่ของภาคใต้จังหวัดเดียว ผลผลิตขางที่ออกสู่ตลาดก็หายไปวันละหลายหมื่นตัน จากการทำน้ำท่วม กรีดยางไม่ได้ แล้วยังผลผลิตขางที่เก็บไว้เดิมของเกษตรกรถูกกระแสน้ำพัดจมหายไปอีกมากด้วย นอกจากนี้ยังมีปัจจัยจากการที่ผู้ประกอบการบางส่วนแห่ซื้อขางเก็บเข้า

สต็อกเพิ่ม เพราะเหลือเวลากรีดยางในช่วงนี้ อีกไม่กี่สัปดาห์ ก็จะหมดรอบ หยุดกรีดยางแล้ว จึงเกรงว่าราคาขางจะเพิ่มได้อีก

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายขางและสถาบันเกษตรกรขางพาราแห่งประเทศไทย(สยท.)ระบุว่า ปกติผลผลิตขางของภาคใต้จะออกมามากที่สุดช่วงเดือนธันวาคมถึงมีนาคม คิดเป็นปริมาณราว 5 แสนตันต่อเดือน และขณะนี้ราคากำลังดีมาเรื่อยๆ เกิน กก.ละ 80 บาท แต่หากจากนี้ไปจนถึงมีนาคม ต้นขางที่จมน้ำได้รับความเสียหาย จนไม่สามารถกรี๊ดให้น้ำขางได้ จะกระทบรายได้ชาวสวนยางภาคใต้หลายไปไม่ต่ำกว่า 4 หมื่นล้านบาทก็จะทำให้เศรษฐกิจและกำลังซื้อของภาคใต้หายไปอย่างมาก

ทาง สยท.จึงได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึง พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) เสนอแนวทางการให้กยท.เร่งฟื้นฟूसวนยางหลังน้ำลดแล้ว โดยให้ระดมเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสวนขางทุกพื้นที่ ที่สำคัญต้องให้กรมวิชาการเกษตร เข้ามาแนะนำการบำรุงฟื้นฟูดินขางให้ถูกต้อง โดยเฉพาะสวนขางที่ยังมีน้ำท่วมขัง ทำให้ดินขางในบ่วงติดโรคได้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องขางทั้งหลายในกระทรวงเกษตรฯ ต้องเร่งพื้นที่เร่งช่วยฟื้นฟूसวนยาง เพื่อคืนโอกาสให้ชาวสวนขางได้กรีดยางขายในจังหวะที่ราคากำลังดีด้วย นี้อธิเป็นการกึ่ง“คช.คืนความสุข”จริง ๆ จะครบ

สารัช บุญแสง



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

คม ชัด ลึก กรอบ่าย

Khom Chad Luek (Mid-Day)
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/เกษตร/ทำมาหากิน

วันที่: พุธ 18 มกราคม 2560

ปีที่: 16

ฉบับที่: 5569

หน้า: 6(ขวา)

Col.Inch: 21,25 Ad Value: 46,750

PRValue (x3): 140,250

ศิลปิน: ลีลี

หัวข้อข่าว: รัฐช่วยชาวสวนยางน้ำท่วมไร่ละ 1.6หมื่นบาท

รัฐช่วยชาวสวนยางน้ำท่วมไร่ละ 1.6หมื่นบาท

●**ดร.ธีรชัย สุขสะอาด** ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) เปิดเผยว่า กยท.เตรียมเสนอแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ภาคใต้ หลังประสบอุทกภัยตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม ที่ผ่านมา ส่งผลให้สวนยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่ 11 จังหวัดภาคใต้เกิดความเสียหายอย่างหนัก จากการสำรวจล่าสุดมีเกษตรกรชาวสวนยางได้รับความเสียหายจำนวน 95,789 ราย มีพื้นที่เสียหายรวม 739,926 ไร่

ทั้งนี้ กยท.ได้ดำเนินการออกระเบียบแนวทางการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง โดยแบ่งความช่วยเหลือตามอายุของต้นยาง ได้แก่ กรณีต้นยางที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปีครึ่ง จะได้รับการจัดวงเงินใหม่ในสวนปลูกแทน เป็นค่าแรงขุดหลุม พันธุ์

ยาง ปุ๋ย ในการปลูกซ่อม โดยจะเสนอขอวงงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลมาชดเชยในส่วนที่เกษตรกรได้ดำเนินการไปแล้วแต่เกิดความเสียหาย หลังจากนั้นจะจ่ายเงินตามปกติ

กรณีต้นยางมีอายุ 2 ปีครึ่ง แต่ไม่เกิน 7 ปี ให้จัดวงเงินภายในงวด และนำเงินคงเหลือในงวดที่ผ่านมารวมกับเงินค่าแรงและวัสดุในงวดถัดไป อีก 1 งวดมาจ่ายให้ก่อนกรณีต้นยางมีการเปิดกรีดแล้วเสียหายจนเสียสภาพสวน ให้ขอรับการปลูกแทนตามระเบียบ กยท. จำนวนไร่ละ 16,000 บาท

ภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร อย่างไรก็ตาม กยท.ได้ยื่นเสนอขอสนับสนุนจากรัฐบาลในเบื้องต้น จำนวน 455 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเยียวยาพี่น้อง

เกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับความเสียหาย โดยอาศัยระเบียบการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน พ.ศ.2558 มาตรา 49(2) พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย ในการปลูกแทนต้นยางที่มีความทรุดโทรมเสียหาย เพื่อเยียวยาพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางในเบื้องต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย จะพิจารณาเงินงบประมาณจากกองทุนพัฒนายางพารา มาตรา 49(5) จำนวน 398 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือในส่วนเงินสวัสดิการชาวสวนยาง 3,000 บาทต่อครัวเรือน เพื่อเยียวยาค่าครองชีพเกษตรกรชาวสวนยางที่เสียโอกาสในการกรีดยางในช่วงน้ำท่วม ซึ่งเป็นสวนยางที่ได้ขึ้นทะเบียนกับ กยท.ไว้แล้ว โดยปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด 1.4 ล้านราย



คม ชัด ลึก <http://www.komchadluek.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 17 มกราคม 2560 เวลา 15:14

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: กยท.เร่งช่วยชาวสวนยางประสบภัย 11 จังหวัดภาคใต้กว่า7แสนไร่

กยท.เร่งช่วยชาวสวนยางประสบภัย 11 จังหวัดภาคใต้กว่า7แสนไร่

โดย - โต้ะข่าวเกษตร



การยางแห่งประเทศไทย (กยท). เร่งเสนอแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง กรณีประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่11จังหวัดภาคใต้ จนสวนยางได้รับความเสียหายอย่างหนักเสนอรวมกว่า7แสนไร่ เตรียมขอสนับสนุนจากรัฐบาลเร่งเยียวยาพี่น้องชาวสวนยาง11จังหวัดภาคใต้ จนสวนยางได้รับความเสียหายอย่างหนักเสนอรวมกว่า7แสนไร่ เตรียมขอสนับสนุนจากรัฐบาลเร่งเยียวยาพี่น้องชาวสวนยาง

ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กยท. เตรียมเสนอแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ภาคใต้ หลังประสบอุทกภัยตั้งแต่วันที่5ธันวาคม2559ที่ผ่านมา ส่งผลให้สวนยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่11จังหวัดภาคใต้เกิดความเสียหายอย่างหนัก โดยจากการสำรวจล่าสุดมีเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับความเสียหายจำนวน95,789ราย มีพื้นที่เสียหายรวม739,926ไร่ ซึ่ง กยท. ได้ดำเนินการออกระเบียบแนวทางการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง โดยแบ่งความช่วยเหลือตามอายุของต้นยาง ได้แก่กรณีต้นยางที่มีอายุน้อยกว่า2ปีครึ่ง จะได้รับการจัดงวดงานใหม่ในสวนปลูกแทน เป็นค่าแรงชุดหลุม พันธุ์ยาง ปุ๋ย ในการปลูกซ่อม โดยจะเสนอขอของบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลมาชดเชยในส่วนที่เกษตรกรได้ดำเนินการไปแล้วแต่เกิดความเสียหาย หลังจากนั้นจะจ่ายเงินตามปกติ กรณีต้นยางมีอายุ2ปีครึ่ง แต่ไม่เกิน7ปี ให้จัดงวดงานภายในงวด และนำเงินคงเหลือในงวดที่ผ่านมาพร้อมกับค่าแรงและวัสดุในงวดถัดไป อีก1งวดมาจ่ายให้ก่อน กรณีต้นยางมีการเปิดกรีดแล้วเสียหาย จนเสียหายสวนให้ขอรับการปลูกแทนตามระเบียบ กยท. จำนวนไร่ละ16,000บาท ภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

กยท. ได้ยื่นเสนอขอของบสนับสนุนจากรัฐบาลในเบื้องต้น จำนวน455ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับความเสียหาย โดยอาศัยระเบียบการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน พ.ศ.2558มาตรา49(2) พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย ในการปลูกแทนต้นยางที่มีความทรุดโทรมเสียหาย เพื่อเยียวยาพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางในเบื้องต้น

นอกจากนี้คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย จะพิจารณานำเงินงบประมาณจากกองทุนพัฒนายางพารา มาตรา49(5) จำนวน398ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือในส่วนเงินสวัสดิการชาวสวนยาง3,000บาทต่อครัวเรือนเพื่อเยียวยาค่าครองชีพเกษตรกรชาวสวนยางที่เสียโอกาสในการกรีดยางในช่วงน้ำท่วม ซึ่งเป็นสวนยางที่ได้ขึ้นทะเบียนกับทาง กยท. ไว้แล้ว โดยปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด1.4ล้านราย ผู้ว่าการ กยท. กล่าว



คม ชัด ลึก <http://www.komchadluek.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 17 มกราคม 2560 เวลา 15:16

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: ก.เกษตรฯสั่งเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมได้ระลอกใหม่

ก.เกษตรฯสั่งเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมได้ระลอกใหม่

โดย - โต้ะข่าวเกษตร



พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในช่วงวันที่ 16-18 ม.ค. 2560 กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีฝนมากขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ แต่ระยะเวลาฝนตกติดต่อกันไม่นานมาก รวมถึงกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ผ่านภาพถ่ายดาวเทียม Gistda พบว่าในพื้นที่ภาคใต้มีเพียง 3 จังหวัดที่ปรากฏพื้นที่น้ำท่วมขัง คือ นครศรีธรรมราช พัทลุง และ สงขลา ส่วน จ. ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี กระบี่ ตรัง ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส ไม่ปรากฏเด่นชัด ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำเป็น 2 กรณี คือ 1.พื้นที่ที่มีน้ำท่วมอยู่แล้ว หากมีฝนตกจะมีผลกระทบมาก 2.พื้นที่ที่น้ำแห้งแล้ว หากเกิน 200 มม. จะเกิดน้ำท่วม น้ำไหลหลากได้

ดังนั้น จากข้อมูลข้างต้น กรมชลประทานได้รายงานแผนการรองรับสถานการณ์ฝนในช่วงวันที่ 16-18 ม.ค. 2560 ดังนี้ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระดับน้ำในคลองขนาน คลองบางสะพานใหญ่ บริเวณถนนเพชรเกษมต่ำกว่าตลิ่ง 4.50 เมตร ยังคงติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่พร้อมแก้ปัญหาในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี เนื่องจากมีมวลน้ำอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำ ซึ่งจะไหลมายัง อ.เมือง ซึ่งอยู่ตอนล่างของแม่น้ำตาปี ได้ระบายน้ำ ผลักดันน้ำ และพร่องน้ำรอ ขณะนี้แม่น้ำตาปีช่วง อ.เมือง ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งมาก กรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 10 เครื่อง และกองทัพเรือติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ 26 เครื่อง มีความพร้อมรับน้ำใหม่ทั้งมวลน้ำเก่า และฝนตกใหม่ จ.ตรัง ณ วันที่ 14 ม.ค. ระดับน้ำลดลงต่ำกว่าตลิ่ง ยังคงเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ พร้อมแก้ปัญหา จ.นครศรีธรรมราช มวลน้ำในลุ่มน้ำปากพนังเมื่อวันที่ 14 ม.ค. มีน้อยกว่า 500 ล้าน ลบ.ม. เทียบกับเมื่อวันที่ 9 ม.ค. ที่มี 1,000 ล้าน ลบ.ม. ลดลงไปกว่า 500 ล้าน ลบ.ม. เป็นผลจากการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะกรมชลประทาน และกองทัพเรือที่ระดมเครื่องมือเร่งผลักดันน้ำออกสู่ทะเล อย่างไรก็ตาม น้ำที่ยังค้างอยู่ในพื้นที่เกือบ 500 ล้าน ลบ.ม. จะไม่สามารถระบายได้ทั้งหมด เพราะต้องสงวนบางส่วนไว้ใช้ และรักษาคลอง ระบบนิเวศ กันน้ำทะเลรุกพื้นที่ด้วย ซึ่งมีปริมาณ 200 ล้าน ลบ.ม. จึงเหลือน้ำที่ต้องการระบายออกไม่ถึง 300 ล้าน ลบ.ม. จะใช้เวลาอีก 3 วันในการระบาย ซึ่งจะสอดคล้องกับมวลน้ำฝนรอบใหม่ได้

“ขอยืนยันว่า รัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยมีการวางแผนเตรียมการ ทำงานบูรณาการทุกหน่วยงาน การบูรณาการทำงานอย่างหนักจากทุกหน่วยงาน ระดมสรรพกำลัง ระดมเครื่องมือ เครื่องผลักดันน้ำ เครื่องจักรหนัก เครื่องสูบน้ำ เร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง หากมีฝนมาเติม เพื่อลดความเดือดร้อนให้มันน้อยที่สุด พร้อมทั้งเร่งกำหนดมาตรการเยียวยาพื้นที่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ขอให้ประชาชนให้ความเชื่อมั่นและติดตามข่าวสารโดยใกล้ชิด” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ภาพถ่ายดาวเทียมของ Gistda มีความถูกต้องสามารถแสดงภาพพื้นที่น้ำท่วมได้ถูกต้อง ส่วนความลึกของน้ำท่วมต้องมาจากการวัดอีกครั้งหนึ่งในกรณีของ จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.ตรัง ที่ไม่ปรากฏพื้นที่สีน้ำเงินอย่างเด่นชัดนั้น เนื่องจากน้ำท่วมเอ่อจากแม่น้ำตรัง แม่น้ำตาปี ท่วมเฉพาะบริเวณลุ่มต่ำขอบแม่น้ำทั้งสองเท่านั้น ไม่แผ่ออกทางข้างมาก ทำให้เห็นภาพจากดาวเทียมไม่กว้างมาก ดังนั้น ถ้าเรานำข้อมูลสองส่วนมาประกอบกัน จะทำให้การวางแผน เตรียมการช่วยเหลือ แก้ปัญหา และฟื้นฟู ให้มีถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์

นายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้สั่งการให้ปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอ แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เสี่ยงให้ดูแลสัตว์อย่างใกล้ชิด วางแผนหาพื้นที่สูงเพื่ออพยพสัตว์เมื่อเกิดน้ำท่วม และขอให้เจ้าหน้าที่เตรียมเสบียง ยา และเวชภัณฑ์ให้พร้อม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทัน่วงที

สำหรับในส่วนยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ใน 8 จังหวัด คือ สงขลา สุ
ราษฎร์ธานี ประจวบคีรีขันธ์ ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง ชุมพร และ ปัตตานี เกษตรกร 94 ,768 ราย
731,064 ไร่ ยางเล็กอายุต่ำกว่า 2 ปีครึ่ง, เกษตรกร 12,106 ราย 91,710 ไร่ ยางอายุ 2 ปีครึ่ง-7 ปี, เกษตรกร
19,657 ราย 140,602 ไร่ และยางเปิดกรีด เกษตรกร 63,005 ราย 498,752 ไร่ ทาง กยท.รับนโยบาย พล.อ.
ฉัตรชัย สาริกัลยะ รว.เกษตรฯ ให้แนะนำการดูแลต้นยางหลังน้ำลดไม่ให้เกิดเสียหาย เช่น ไม่เดินย่ำรอบโคน
ต้น และให้ กยท.เร่งช่วยเหลือเงินตามสิทธิโดยเร็ว

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลกระทบด้านการเกษตร โดย
ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2559 –
ปัจจุบัน ว่า พื้นที่ประสบภัยภาคใต้ 12 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง ระนอง สุ
ราษฎร์ธานี นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับกระทบ ด้านพืช
เกษตรกร 449,524 ราย พื้นที่รวม 1,055,09 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 273,372 ไร่ พืชไร่ 46,353 ไร่ พืชสวนและ
อื่นๆ 735,365 ไร่ ด้านประมง เกษตรกร 24,361 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงที่คาดว่าจะเสียหาย 39,292 ไร่ กระชัง
107,718 ตร.ม. ด้านปศุสัตว์ เกษตรกร 190,149 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ ได้แก่ โค-กระบือ สุกร แพะ แกะ
และสัตว์ปีก รวม 8,868,410 ตัว แปลงหญ้า 18,843 ไร่



วันที่ 14 ม.ค. 60

หัวข้อข่าว รัฐมนตรีเกษตรฯ สั่งกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมได้

รัฐมนตรีเกษตรฯ สั่งกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมได้ระลอกใหม่ล่วงหน้า ระดมสรรพกำลังร่วมบูรณาการในพื้นที่ลดผลกระทบภาคเกษตร



พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในช่วงวันที่ 16 - 18 ม.ค. 60 กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าจะมีฝนมากขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ แต่ระยะเวลาฝนตกติดต่อกันไม่นานมา รวมถึงกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ผ่านภาพถ่ายดาวเทียม Gistda พบว่าในพื้นที่ภาคใต้ มีเพียง 3 จังหวัดที่ปรากฏพื้นที่น้ำท่วมขัง คือ นครศรีธรรมราช พัทลุง และ สงขลา ส่วน จ. ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี กระบี่ ตรัง ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส ไม่ปรากฏเด่นชัด ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำ เป็น 2 กรณี คือ 1. พื้นที่ที่มีน้ำท่วมอยู่แล้ว หากมีฝนตกจะมีผลกระทบมาก 2. พื้นที่ที่น้ำแห้งแล้ว หากเกิน 200 มม. จะเกิดน้ำท่วม น้ำไหลหลากได้

ดังนั้น จากข้อมูลข้างต้น กรมชลประทานได้รายงานแผนการรองรับสถานการณ์ฝนในช่วงวันที่ 16 - 18 ม.ค. 60 ดังนี้ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระดับน้ำในคลองขนาน คลองบางสะพานใหญ่ บริเวณถนนเพชรเกษมต่ำกว่าตลิ่ง 4.50 ม. ยังคงติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่พร้อมแก้ปัญหาในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี เนื่องจากมีมวลน้ำอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งจะไหลมายัง อ.เมือง ซึ่งอยู่ตอนล่างของแม่น้ำตาปี ได้ระบายน้ำ ผลักดันน้ำ และพร่องน้ำรอ ขณะนี้แม่น้ำตาปีช่วง อ.เมือง ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งมาก กรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 10 เครื่อง และกองทัพเรือติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ 26 เครื่อง มีความพร้อมรับน้ำใหม่ทั้งมวลน้ำเก่า และ ฝนตกใหม่ จ.ตรัง ณ วันที่ 14 ม.ค. 60 ระดับน้ำลดลงต่ำกว่าตลิ่ง ยังคงเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ พร้อมแก้ปัญหา จ. นครศรีธรรมราช มวลน้ำในลุ่มน้ำปากพนัง ในวันที่ (14 ม.ค. 60) มีน้อยกว่า 500 ล้าน ลบ.ม. เทียบกับเมื่อวันที่ 9 ม.ค. 60 ที่มี 1,000 ล้าน ลบ.ม. ลดลงไปกว่า 500 ล้าน ลบ.ม. เป็นผลจากการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะกรมชลประทาน และกองทัพเรือที่ระดมเครื่องมือเร่งผลักดันน้ำออกสู่ทะเล อย่างไรก็ตาม น้ำที่ยังค้างอยู่ในพื้นที่เกือบ 500 ล้าน ลบ.ม. จะไม่สามารถระบายได้ทั้งหมด เพราะต้องสงวนบางส่วนไว้ใช้ และรักษาคลอง ระบบนิเวศ กันน้ำทะเลรุกพื้นที่ด้วย ซึ่งมีปริมาณ 200 ล้าน ลบ.ม. จึงเหลือน้ำที่ต้องการระบายออกไม่ถึง 300 ล้าน ลบ.ม. จะใช้เวลาอีก 3 วันในการระบาย ซึ่งจะสอดคล้องกับมวลน้ำฝนรอบใหม่ได้

“ขอยืนยันรัฐบาลว่ารัฐบาลนี้ได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง โดยมีการวางแผนเตรียมการทำงานบูรณาการทุกหน่วยงาน การบูรณาการทำงานอย่างหนักจากทุกหน่วยงาน ระดมสรรพกำลัง ระดมเครื่องมือ เครื่องผลักดันน้ำ เครื่องจักรหนัก เครื่องสูบน้ำ เร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง หากมีฝนมาเติม เพื่อลดความเดือดร้อนให้มันน้อยที่สุด พร้อมทั้งเร่งกำหนดมาตรการเยียวยาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ขอให้ประชาชนให้ความเชื่อมั่นและติดตามข่าวสารโดยใกล้ชิด” พลเอกฉัตรชัย กล่าว

ด้าน ดร.ทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ภาพถ่ายดาวเทียมของ Gistda มีความถูกต้องสามารถแสดงภาพพื้นที่น้ำท่วมได้ถูกต้อง ส่วนความลึกของน้ำท่วมต้องมาจากการวัดอีกครั้งหนึ่งในกรณีของ จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.ตรัง ที่ไม่ปรากฏพื้นที่สีน้ำเงินอย่างเด่นชัดนั้น เนื่องจากน้ำท่วมเอ่อจากแม่น้ำตรัง แม่น้ำตาปี ท่วมเฉพาะบริเวณลุ่มต่ำขอบแม่น้ำทั้งสองเท่านั้น ไม่แผ่ออกทางข้างมาก ทำให้เห็นภาพจากดาวเทียมไม่กว้างมาก ดังนั้น ถ้าเรานำข้อมูลสองส่วนมาประกอบกัน จะทำให้การวางแผน เตรียมการช่วยเหลือ แก้ปัญหา และฟื้นฟู ให้มีถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์

ด้านนายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้สั่งการให้ปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอ แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เสี่ยงให้ดูแลสัตว์อย่างใกล้ชิด วางแผนหาพื้นที่สูงเพื่ออพยพสัตว์เมื่อเกิดน้ำท่วม และขอให้เจ้าหน้าที่เตรียมเสบียง ยา และเวชภัณฑ์ให้พร้อม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันท่วงที

สำหรับในส่วนยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ใน 8 จังหวัด คือ สงขลา สุราษฎร์ธานี ประจวบคีรีขันธ์ ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง ชุมพร และ ปัตตานี เกษตรกร 94,768 ราย 731,064 ไร่ ยางเล็กอายุต่ำกว่า 2 ปีครึ่ง เกษตรกร 12,106 ราย 91,710 ไร่ ยางอายุ 2 ปีครึ่ง - 7 ปี เกษตรกร 19,657 ราย 140,602 ไร่ และยางเปิดกรีด เกษตรกร 63,005 ราย 498,752 ไร่ ทาง กยท. รับนโยบาย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.กษ. ให้แนะนำการดูแลต้นยางหลังน้ำลดไม่ให้เสียหาย เช่น ไม่เดินย่ำรอบโคนต้น และ ให้ กยท. เร่งช่วยเหลือเงินตามสิทธิโดยเร็ว

ด้านนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลกระทบด้านการเกษตร โดยศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 59 – ปัจจุบัน ว่า พื้นที่ประสบภัยภาคใต้ 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง ระนอง สุราษฎร์ธานี นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ด้านพืช เกษตรกร 449,524 ราย พื้นที่ รวม 1,055,09 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 273,372 ไร่ พืชไร่ 46,353 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 735,365 ไร่ ด้านประมง เกษตรกร 24,361 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงที่คาดว่าจะเสียหาย 39,292 ไร่ กระชัง 107,718 ตรม. ด้านปศุสัตว์ เกษตรกร 190,149 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ ได้แก่ โค-กระบือ สุกร แพะ แกะ และสัตว์ปีก รวม 8,868,410 ตัว แปลงหญ้า 18,843 ไร่ ข้อมูลข่าวและที่มา



วันที่ 17 ม.ค. 60

หัวข้อข่าว ชาวหนองบัวลำภู รวมน้ำใจปล่อยขบวนรถเพื่อนำ
สิ่งของอุปโภค บริโภค มุ่งหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้
ประสบอุทกภัยภาคใต้

ชาวหนองบัวลำภู รวมน้ำใจปล่อยขบวนรถเพื่อนำสิ่งของอุปโภค บริโภค มุ่งหน้าช่วยเหลือพี่น้อง ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

วันนี้ (17 ม.ค. 60) ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่า
ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นางกษมา อึ้งจิตรไพศาล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นายสมศักดิ์
แสนศิริพันธ์ นายโชติ เชื้อโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันปล่อย
ขบวนรถรวมน้ำใจนำสิ่งของบริจาคของพี่น้องชาวหนองบัวลำภู เพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ภาคใต้

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า ตามที่พื้นที่ภาคใต้ประสบภัยน้ำท่วม ส่งผลให้เกิดความ
เสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้เป็นวงกว้างหลายจังหวัด ด้วยความห่วงใย
และแสดงความรัก ความสามัคคี ความมีน้ำใจของชาวหนองบัวลำภู จึงได้ร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของพร้อม
ปล่อยขบวนรถ “รวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวไทย” เพื่อนำสิ่งของที่ได้รับบริจาคส่งต่อไปยังพี่น้อง
ประชาชนภาคใต้ที่ได้รับความเดือดร้อน ประกอบด้วย ข้าวสารจำนวน 10 ตัน จากสหกรณ์กองทุนสวนยาง
สงเคราะห์ จำกัด ข้าวสาร 100 กิโลกรัม จากสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จำกัด และสิ่งของ
อุปโภค บริโภค น้ำดื่ม อาหารแห้ง อาหารกระป๋องจากพี่น้องประชาชน และได้รับสนับสนุนค่าเชื้อเพลิงในการ
ขนส่ง จำนวน 10,000 บาท จากผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ยังกล่าวเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วม
บริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้เพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ที่ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 1 และสำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู ศาลากลาง ชั้น 3 ซึ่งขณะนี้มียอดผู้บริจาคแล้วจำนวนกว่า 105,000
บาท ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 042-316710

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปิยานุช วิฤทธิชัยผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้วแหล่งที่มา : สวท.หนองบัวลำภู



วันที่ 17 ม.ค. 60
หัวข้อข่าว การรณรงค์ประเทศไทยเขตภาคใต้ ปล่อยขบวน
น้ำใจช่วยภัยน้ำท่วมภาคใต้

การรณรงค์ประเทศไทยเขตภาคใต้ ปล่อยขบวนน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วมภาคใต้

การรณรงค์ประเทศไทยเขตภาคใต้ ปล่อยขบวนน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วมภาคใต้ ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อน รอบวันที่ 10 ม.ค. 60



ที่มาข้อมูล: กองประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ การรณรงค์ประเทศไทย

กยท.จัดงบ 853 ล้านบาท ช่วยชาวสวนยาง 11 จังหวัดได้



การยางแห่งประเทศไทย (กยท). เร่งเสนอแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง กรณีประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ 11 จังหวัดภาคใต้ จนสวนยางได้รับความเสียหายอย่างหนักเสนอรวมกว่า 7 แสนไร่ เตรียมของบสนับสนุนจากรัฐบาลเร่งเยียวยาพี่น้องชาวสวนยาง

ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กยท. เตรียมเสนอแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ภาคใต้ หลังประสบอุทกภัยตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ส่งผลให้สวนยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่ 11 จังหวัดภาคใต้เกิดความเสียหายอย่างหนัก

จากการสำรวจล่าสุดมีเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับความเสียหายจำนวน 95,789 ราย มีพื้นที่เสียหายรวม 739,926 ไร่ กยท. ได้ดำเนินการออกระเบียบแนวทางทางการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง โดยแบ่งความช่วยเหลือตามอายุของต้นยาง ได้แก่

1. กรณีต้นยางที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปีครึ่ง จะได้รับการจัดวงงานใหม่ในสวนปลูกแทน เป็นค่าแรงชุดหลุม พันธุ์ยาง ปุ๋ย ในการปลูกซ่อม โดยจะเสนอของบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลมาชดเชยในส่วนที่เกษตรกรได้ดำเนินการไปแล้วแต่เกิดความเสียหาย หลังจากนั้นจะจ่ายเงินตามปกติ
2. กรณีต้นยางมีอายุ 2 ปีครึ่ง แต่ไม่เกิน 7 ปี ให้จัดวงงานภายในงวด และนำเงินคงเหลือในงวดที่ผ่านมา รวมกับค่าเงินค่าแรงและวัสดุในงวดถัดไป อีก 1 งวดมาจ่ายให้ก่อน
3. กรณีต้นยางมีการเปิดกรีดแล้วเสียหาย จนเสียสภาพสวน ให้ขอรับการปลูกแทนตามระเบียบ กยท. จำนวนไร่ละ 16,000 บาท ภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ในส่วนนี้ กยท. ได้ยื่นเสนอของบสนับสนุนจากรัฐบาลในเบื้องต้น จำนวน 455 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับความเสียหาย โดยอาศัยระเบียบการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน พ.ศ. 2558 มาตรา 49 (2) พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย ในการปลูกแทนต้นยางที่มีความทรุดโทรมเสียหาย เพื่อเยียวยาพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางในเบื้องต้น

นอกจากนั้นคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย จะพิจารณานำเงินงบประมาณจากกองทุนพัฒนา ยางพารา มาตรา 49 (5) จำนวน 398 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือในส่วนเงินสวัสดิการชาวสวนยาง 3,000 บาทต่อ ครัวเรือน เพื่อเยียวยาค่าครองชีพเกษตรกรชาวสวนยางที่เสียโอกาสในการกรีดยางในช่วงน้ำท่วม ซึ่งเป็นสวน ยางที่ได้ขึ้นทะเบียนกับทาง กยท. ไว้แล้ว โดยปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด 1.4 ล้านราย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ

Thai Rath
Circulation: 1,000,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/ชาวเศรษฐกิจ

วันที่: พุธ 18 มกราคม 2560

ปีที่: 68

ฉบับที่: 21547

หน้า: 9(บน)

Col.Inch: 22.63 Ad Value: 36,208

PRValue (x3): 108,624

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ทุ่นน้ำท่วมได้ยึดเยื่อเสียหายพุ่ง!

ทุ่นน้ำท่วมได้ยึดเยื่อเสียหายพุ่ง!

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หอการค้าภาคใต้ได้ประเมินผลกระทบผู้ประกอบการจากน้ำท่วมภาคใต้ 12 จังหวัดแล้ว แบ่งเป็น 2 กรณี คือ หากน้ำท่วมยุติได้ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ และสามารถฟื้นฟูสถานการณ์ได้เร็วใน 1-2 สัปดาห์ คาดว่าจะมีความเสียหายเพียง 10,000-15,000 ล้านบาท คิดเป็น 0.1% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ที่มีมูลค่า 14.5 ล้านล้านบาท หรือ 1.25% ของจีดีพีภาคใต้ ที่มีมูลค่า 1.2 ล้านล้านบาท แต่หากน้ำท่วมยืดเยื้อนาน 2-3 เดือน จะเกิดความเสียหายสูงถึง 85,000-120,000 ล้านบาท หรือ 0.5-0.7% ของจีดีพี "ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นมากอยู่ในส่วนของ 2 พืชเกษตรสำคัญ คือ ยางพาราและปาล์มน้ำมัน เพราะหากน้ำท่วมเกิน 20 วัน ยางพาราจะตาย ต้องใช้เวลาปลูกใหม่ 8-10 ปีกว่าจะได้ผลผลิต แต่ถ้าน้ำท่วมเกิน 1 เดือน ปาล์มจะตาย ต้องใช้เวลาปลูกใหม่ 3-5 ปี ระหว่างนี้จะไม่มียผลผลิต เกษตรกรไม่มี

รายได้ ส่วนใด กระบือเสียชีวิต ทั้งจากน้ำท่วมและไม่มีผู้ทำกิน" ด้านการท่องเที่ยวแม้โรงแรมและที่พักฝั่งอ่าวไทยจะได้รับผลกระทบจากการที่นักท่องเที่ยวยกเลิกจองห้องพัก 10-20% แต่ส่วนใหญ่ได้ปรับแผนไปเที่ยวฝั่งอันดามันแทน ทำให้คาดว่าช่วงสงกรานต์ปีี้การท่องเที่ยวจะกลับสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้ หอการค้าไทยได้ทำข้อเสนอการแก้ปัญหาภายหลังน้ำลด เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมระยะยาว มี 5 ข้อเสนอ คือ บูรณาการบังคับใช้กฎหมายผังเมืองควบคู่กับการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้มีการก่อสร้างกันทางน้ำ, จัดทำผังน้ำในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง หรือพื้นที่ทางน้ำไหลผ่าน โดยขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ใช้ทำพื้นที่รับน้ำท่วม (ฟลัด เวย์) ที่สำคัญควรใช้โอกาสนี้ปรับปรุงโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและให้จัดแผนแปรรูปท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ในจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: พุธ 18 มกราคม 2560

ปีที่: 26

ฉบับที่: 9548

หน้า: 5(บนซ้าย)

Col.Inch: 26.70 Ad Value: 29,370

PRValue (x3): 88,110

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: วงล้อเศรษฐกิจ: ศก.ได้สูญ2.74หมื่นล.



วงล้อเศรษฐกิจ

ศก.ได้สูญ2.74หมื่นล.

ประเมินผลกระทบน้ำท่วมภาคใต้ ตั้งแต่ 2 ม.ค.2560 ที่ผ่าน มา กระทบกับพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ประมง และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมถึงธุรกิจท่องเที่ยวภาคใต้ น่าจะทำให้มีค่าเงินหายจากเศรษฐกิจภาคใต้ประมาณ 27,400 ล้านบาท

โดยชาวสวนยางพาราได้รับผลกระทบที่สุด ผลผลิตยางทั้งระบบลดลง 281,000 ตัน หรือ 6.3% ของปริมาณยางทั้งปีทั่วประเทศ คิดเป็นมูลค่าเงิน 19,124 ล้านบาท

ด้านปาล์มน้ำมัน คาดผลผลิตลดลงกว่า 5 แสนตัน หรือ 4.8% ของปริมาณผลผลิตทั้งปีทั่วประเทศ มูลค่าประมาณ 2,939 ล้านบาท

ส่วนธุรกิจค้าปุ๋ยและเคมีเกษตร เดือนม.ค.จะลดลงประมาณ 282 ล้านบาท

ส่วนฟาร์มเลี้ยงกุ้ง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสำคัญตามแนวชายฝั่งทะเลภาคใต้ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม คาดว่าทำให้ผลผลิตกุ้งลดลงกว่า 4,500 ตัน มูลค่าประมาณ 838 ล้านบาท สำหรับเรือประมง โดยเฉพาะเรือขนาดเล็กยังถูกห้ามออกจาก

ฝั่งเพราะลมมรสุมรุนแรง ทำให้สูญเสียโอกาสจากการขายปลา และสัตว์น้ำคิดเป็นมูลค่าประมาณ 751 ล้านบาท

แม้ว่าน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก แต่ก็กระทบต่อพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวเช่นกัน เนื่องจากนักท่องเที่ยวเกิดความไม่มั่นใจ บางส่วนอาจยกเลิก หรือชะลอการเดินทาง

ทำให้อัตรานักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านสนามบินต่างๆ และยอดเข้าหักขมวดลดลง กิดเป็นการเสียโอกาสสร้างรายได้ประมาณ 8,533 ล้านบาท โดยเฉพาะจ.ภูเก็ต แม้ไม่มีพื้นที่ถูกน้ำท่วม แต่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง ทำให้เสียโอกาสสร้างรายได้กว่า 1,200 ล้านบาท

หากเหตุการณ์น้ำท่วมคลี่คลายทั้งหมดก่อนเดือนก.พ. มูลค่าความเสียหายจะลดลงกว่าที่คาดการณ์ไว้

อย่างไรก็ตาม หลังภาวะน้ำท่วมภาคใต้เศรษฐกิจภาคใต้จะฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็ว จากการเร่งใช้จ่ายเพื่อบูรณะฟื้นฟูของประชาชน การลงทุนปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณูปโภคต่างๆ ของรัฐ รวมถึงราคาขายพาราที่เพิ่มขึ้น

เป็นโอกาสสำหรับธุรกิจขายสินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง ธุรกิจผู้รับเหมาก่อสร้าง ตู้ซ่อมรถ อีกทั้งยังมีโอกาสทยอยระบายสต็อกยางพาราของรัฐในช่วงที่ผลผลิตลดลง

เรียกว่าฝันร้ายกำลังผ่านไป ข่าวดีคือคิวคิวเข้ามาต่อเนื่องให้เศรษฐกิจภาคใต้ฟื้นตัวกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี (TMB Analytics)



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

คม ชัด ลึก

กรอบบ่าย

Khom Chad Luek (Mid-Day)
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: พุธ 18 มกราคม 2560

ปีที่: 16

ฉบับที่: 5569

หน้า: 8(กลาง)

Col.Inch: 46.32 Ad Value: 101,904

PRValue (x3): 305,712

ศิลปิน: ลีลี

หัวข้อข่าว: น้ำท่วมใต้ส่อสูญเม็ดเงิน2.7หมื่นล้าน 'สวนยาง-ปาล์มน้ำมัน' อ่วมผลผลิตทุบ-ชี้กระทบ...

น้ำท่วมใต้ส่อสูญเม็ดเงิน2.7หมื่นล้าน

'สวนยาง-ปาล์มน้ำมัน' อ่วมผลผลิตทุบ-ชี้กระทบแก่ข้างต้น

● ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจที่เอ็มบี ผลกระทบน้ำท่วมใต้ เม็ดเงินหายจากระบบ 2.7 หมื่นล้านบาท ชาวสวน ยางอ่วมสุด ผลผลิตลดลง 2.8 แสนตัน ส่วนปาล์ม น้ำมันลดลง 5 แสนตัน มองเป็นผลกระทบระยะสั้น หวังคลี่คลายก่อนเดือนกุมภาพันธ์ ตัวเลขเสียหาย อาจต่ำกว่าคาดการณ์

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ที่เอ็มบี ประเมินผลกระทบน้ำท่วมภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2560 ระบุว่า สถานการณ์น้ำท่วมได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมถึงธุรกิจท่องเที่ยวภาคใต้น่าจะทำให้เม็ดเงินหายจากเศรษฐกิจภาคใต้ประมาณ 27,400 ล้านบาท โดยชาวสวนยางพาราได้รับผลกระทบที่สุด ทำให้ผลผลิตยางทั้งระบบลดลง 281,000 ตัน หรือร้อยละ 6.3 ของปริมาณยางทั้งปีทั่วประเทศ คิดเป็นเม็ดเงิน 19,124 ล้านบาท

ด้านปาล์มน้ำมัน คาดผลผลิตลดลงกว่า 5 แสนตัน หรือร้อยละ 4.8 ของปริมาณผลผลิตทั้งปีทั่วประเทศ มูลค่าประมาณ 2,939 ล้านบาท โดยจ.กระบี่ สุราษฎร์ธานี และชุมพร เป็นพื้นที่ปลูกปาล์มสำคัญที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ส่งผลต่อธุรกิจลานปาล์ม โรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบอาจมีวัตถุดิบไม่เพียงพอ

อย่างไรก็ตาม คาดว่าผลผลิตที่ลดลงจะเกิดขึ้นเพียงช่วงสั้นๆ เนื่องจากยางพาราและปาล์มจะกลับมาผลิตได้ตามปกติหลังน้ำลด แตกต่างจากธุรกิจค้าปุ๋ยและเคมีเกษตร ซึ่งขายสินค้าให้ชาวสวนยางพารา และสวนปาล์มน้ำมัน แม้ว่าเกษตรกรจะกลับมาเก็บเกี่ยวผลผลิตออกขายได้ แต่ยอดขายปุ๋ยและเคมีภัณฑ์เดือนมกราคมจะลดลงประมาณ 282 ล้านบาท และรายได้ธุรกิจจะชะลอตัวไปอีกระยะหนึ่ง เพราะเกษตรกรมีรายจ่ายเพิ่มจากการฟื้นฟูซ่อมแซม

ส่วนฟาร์มเลี้ยงกุ้ง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสำคัญตามแนวชายฝั่งทะเลภาคใต้ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม คาดว่าทำให้ผลผลิตกุ้งลดลงกว่า 4,500 ตัน มูลค่าประมาณ 838 ล้านบาท และต้องใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนเพื่อฟื้นฟูการเพาะเลี้ยงกุ้งให้เข้าสู่ภาวะ

ปกติ สำหรับเรือประมง โดยเฉพาะเรือขนาดเล็กยังถูกห้ามออกจากฝั่งเพราะลมมรสุมรุนแรง จึงต้องหยุดทำประมงไปโดยปริยาย ทำให้สูญเสียโอกาสจากการขายปลาและสัตว์น้ำคิดเป็นมูลค่าประมาณ 751 ล้านบาท

แม้ว่าน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก แต่ก็กระทบต่อพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวเช่นกัน เนื่องจากนักท่องเที่ยวเกิดความไม่มั่นใจในสถานการณ์ บางส่วนอาจยกเลิก หรือชะลอการเดินทางเพื่อรอดูสถานการณ์ให้ชัดเจนขึ้น ทำให้ยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านสนามบินต่างๆ และยอดเข้าพักแรมลดลง คิดเป็นการเสียโอกาสสร้างรายได้ประมาณ 3,533 ล้านบาท โดยเฉพาะภูเก็ต แม้ไม่มีพื้นที่ถูกน้ำท่วม แต่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง ทำให้เสียโอกาสสร้างรายได้กว่า 1,200 ล้านบาท

“หากน้ำท่วมคลี่คลายทั้งหมดก่อนเดือนกุมภาพันธ์ มูลค่าความเสียหายจะลดลงกว่าที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม หลังภาวะน้ำท่วมคาดว่าเศรษฐกิจภาคใต้จะฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็ว จากการเร่งใช้จ่ายเพื่อบูรณะฟื้นฟูของประชาชน การลงทุนปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณูปโภคต่างๆ ของรัฐ รวมถึงราคายางพาราที่เมื่อน้ำบรรเทาเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง”

ด้านนายอรรถพร จาวะลา ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักวิจัยธนาคารซีไอเอ็มบีไทย กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในภาคใต้อาจไม่สามารถประเมินผลกระทบได้เต็มที่ แต่ยอมรับว่ามีผลกระทบทำให้เกษตรกรกรีดยางพาราและการเก็บผลปาล์มน้ำมันไม่ได้ และส่งผลกระทบต่อรายได้เกษตรกรในภาคใต้ลดลง ซึ่งปีที่ผ่านมเศรษฐกิจภาคใต้มีส่วนร้อยละ 8 ของจีดีพี และเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ดังนั้น ผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้อาจทำให้แรงส่งเศรษฐกิจครั้งแรกของปี 2560 โดต่ำกว่าร้อยละ 3 และคาดว่าเศรษฐกิจจะเร่งตัวขึ้นช่วงครึ่งปีหลัง โดยคาดว่าทั้งปีจะขยายตัวร้อยละ 3.2



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน
กรอบบ่าย

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: พุธ 18 มกราคม 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14192

หน้า: 6(ขวา)

Col.Inch: 28

Ad Value: 30,800

PRValue (x3): 92,400

คลิ๊ป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: จอดป้ายประชาชน: ปาล์มน้ำมันหลังท่วมได้

ปาล์มน้ำมันหลังท่วมได้

จอด
ป้าย
ประชาชน

วิกฤตน้ำท่วมภาคใต้ที่ลากยาวมาตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านๆ มา จนถึงขณะนี้สถานการณ์ก็ยังไม่วืด และถึงขณะนี้สร้างความเสียหายต่อพื้นที่ครอบคลุม 12 จังหวัด แลหลายจังหวัดปริมาณน้ำลดลงและเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ เหลือบางจังหวัดในพื้นที่ลุ่มต่ำที่ยังมีน้ำท่วมขัง

และหวังว่าฝนตกได้อีกรอบ ช่วง 16-18 มกราคมนี้ จะเป็นรอบสุดท้ายและไม่ก่อความเสียหายที่เพิ่มเติมจากเดิมมากนัก!

ก่อนหน้านี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุถึงความเสียหายต่อพื้นที่ทางการเกษตรไว้เบื้องต้น ช่วง 1 ธันวาคม 2559 ถึงล่าสุด 13 มกราคม 2560 ไร่ว่า พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ 12 จังหวัด มีเกษตรกรปลูกพืชได้รับผลกระทบ 449,524 ราย คิดเป็นพื้นที่ 1,055,091 ไร่ ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่ข้าว 273,372 ไร่ พืชไร่ 46,353 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 735,365 ไร่ ด้านประมงเกษตรกร 24,361 ราย พื้นที่ 39,292 ไร่ กระชัง 107,718 ตารางเมตร ด้านปศุสัตว์เกษตรกร 191,006 ราย ชนิดสัตว์ได้รับผลกระทบ ได้แก่ โค-กระบือ สุกร แพะ แกะ และสัตว์ปีก รวม 8,879,633 ตัว แปลงหญ้า 14,860 ไร่

เมื่อส่องไปที่พืชทางเศรษฐกิจของใต้อย่างงพารา พบว่าได้รับผลกระทบทั้ง 8 จังหวัด คือ สงขลา สุราษฎร์ธานี ประจวบคีรีขันธ์ ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง

ชุมพร และปัตตานี มีเกษตรกรเสียหายถึง 94,768 ราย กินพื้นที่ 731,064 ไร่

แต่ในแง่ผู้บริโภคอย่างเราๆ ก็วิตกเรื่องปาล์มน้ำมันว่าจะได้รับความเสียหายแค่ไหน ปริมาณจะเพียงพอไหม และข้าวรอยเหมือนปี 2554 หรือไม่ หลังสต็อกน้ำมันปาล์มลดฮวบแบบไม่ทันตั้งตัว จนรัฐต้องนำเข้าและเข้าแถวจำกัดการซื้อ!!!

ซึ่ง น.ส.สุทัศน์ ราชเรืองระบีน รองอธิบดีกรมการค้าภายใน แจงในเรื่องนี้ไว้ว่า กระทรวงเกษตรฯ กำลังสำรวจว่ามีพื้นที่เพาะปลูกปาล์มเสียหายแค่ไหน และยอมรับว่าน้ำท่วมจะทำให้ผลผลิตปาล์มลดลง ราคาผลปาล์มเริ่มมีแนวโน้มขยับขึ้น เรื่องสต็อกน้ำมันปาล์มนั้นยังน่าเป็นห่วง เพราะมีสต็อกเพียงพอต่อการใช้จริงประมาณ 2.8 แสนตัน

"ปลายปีคาดว่านี่จะมีการประชุมกันของคณะทำงานด้านปาล์มน้ำมัน ที่มีกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรฯ ร่วมอยู่ด้วย เพื่อติดตามสถานการณ์ปาล์มที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เพื่อออกมาตราการตามสถานการณ์"

ซึ่งเมื่อส่องยุทธศาสตร์บริหารจัดการปาล์มน้ำมันครบวงจรระยะ 20 ปีของรัฐ ก็มุ่งในเรื่องเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และสร้างมูลค่าเพิ่ม บนพื้นฐานผลผลิตและความต้องการเดิมๆ และเมื่อดูตัวเลขสำรวจความเสียหายจากพืชสวนที่ยังไม่ระบุชนิดสูงกว่า 7 แสนไร่ ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นปาล์มเท่าไร

ปาล์มไม่แค่เป็นพืชเศรษฐกิจได้ ยังเป็นพืชการเมือง หากผลเมื่อใดก็อาจเกิดปัญหาทุกครั้งไป!!

กฤษกร กศรีเมือง



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jakkam Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 18 มกราคม 2560

ปีที่: 9

ฉบับที่: 2303

หน้า: 1(กลาง), 11

Col.Inch: 18.57 Ad Value: 27,855

PRValue (x3): 83,565

ศิลป์: ลีลี

หัวข้อข่าว: หน้าน้ำท่วมยาว จุดศก.ใต้จมดิ่งแตะ 1.2 แสนล้าน

หน้าน้ำท่วมยาว จุดศก.ใต้จมดิ่ง แตะ 1.2 แสนล้าน

อ่านต่อหน้า 11

หน้าน้ำท่วม

ผู้จัดการรายวัน 360° - ทหารค้าไทย ประเมิน น้ำท่วมใต้ หากยุติภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ เสียหายไม่เกิน 1.5 หมื่นล้านบาท แต่หากลากยาว 1-2 เดือน เสียหายเพิ่มเป็น 1.2 แสนล้าน เหตุ ยางพาราและปาล์มน้ำมันตายเกลี้ยง

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ ทหารค้าไทยและสภาทหารค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ทหารค้าภาคใต้ได้ประเมินผลกระทบของผู้ประกอบการจากสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ 12 จังหวัดแล้ว โดยแบ่งเป็น 2 กรณีคือ หากน้ำท่วมยุติได้ภายใน 1-2 สัปดาห์และสามารถฟื้นฟูสถานการณ์ได้เร็วภายใน 1-2 สัปดาห์ คาดว่าจะมีความเสียหายเพียง 1-1.5 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็น 0.1% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ที่มีมูลค่าราว 14.5 ล้านล้านบาท หรือ 1.25% ของจีดีพีภาคใต้ที่มีมูลค่า 1.2 ล้านล้านบาท แต่หากน้ำท่วมยืดเยื้อนาน 2-3 เดือน จะเกิดความเสียหายสูงถึง 8.5 หมื่นล้านบาท -1.2 แสนล้านบาท หรือ 0.5-0.7% ของจีดีพี

ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในภาคเกษตร เกิดกับ 2 พืชเกษตรสำคัญคือ ยางพาราและปาล์มน้ำมัน เพราะหากน้ำท่วมเกิน 20 วัน ยางพาราจะตาย และต้องใช้เวลาปลูกใหม่ 8-10 ปีกว่าที่จะได้ผลผลิต แต่ถ้าท่วมเกิน 1 เดือน ปาล์มจะตาย ต้องใช้เวลาปลูกใหม่นานถึง 3-5 ปี ซึ่งระหว่างนี้จะไม่มียield เกษตรกรไม่มีรายได้ ส่วนโค-กระบือเสียชีวิตจากน้ำท่วมและไม่มีหญ้ากิน ขณะที่ภาคท่องเที่ยว แม้ว่าโรงแรมและที่พักทางฝั่งยาวไทยจะได้รับผลกระทบจากการที่นักท่องเที่ยวยกเลิกจองห้องพักไป 10-20% แต่ส่วนใหญ่ได้ปรับแผนไปเที่ยวฝั่งอันดามันแทน เพราะไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ทำให้คาดว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้สถานการณ์การท่องเที่ยวอาจกลับสู่ภาวะปกติได้

ทั้งนี้ ทหารค้าไทย ได้ทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ปัญหาภัยหลังน้ำลด โดยเสนอให้เร่งฟื้นฟูความเสียหายให้เร็วที่สุด พร้อมทั้งใช้บทเรียนจากวิกฤตที่เกิดขึ้นมาบริหารจัดการ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในระยะยาว โดยเสนอให้มีบูรณาการบังคับใช้กฎหมายผังเมืองควบคู่กับการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง.